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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  10  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  
ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2563  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  รายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาใหท่ีประชุมรับรอง เปนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563

ประชุมเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563  และเลขาไดสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุม
ตามรายงานการประชุมท่ีแจกใหกับสมาชิกไปลวงหนาแลว และใหทางสมาชิกได
ตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถนําเสนอแกไขตอท่ีประชุม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีเลขาฯ  ไดสรุปรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกทานใดจะแกไขก็ขอเชิญนะครับ  มีแกไขอยูหนาท่ี 1 นะครับ นายเชษฐ  สุวรรณสุข   

ส.อบต.ม.5  แกไขเปน ส.อบต.ม.6  และนางอารี  ทองนวล ส.อบต.ม.5 แกไขเปน ส.อบต.ม.6 
ถาไมมีการแกไข ก็ถือวาท่ีประชุมม่ีมติรับรองนะครับ  

 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ีเสนอใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาฯ             งบประมาณ  2564  ครับ สําหรับการพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติมีอยู 

ดวยกัน 3 วาระ นะครับ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ   วาระท่ี 3 
ข้ันลงมติ  ขอเชิญทานนายกครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุม กระผมนายประภาส ทิพยอรรถ   
นายก อบต.บางสัก นายก อบต.บางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  2564   (นายกอานคําแถลงงบประมาณ 
ตามเอกสารท่ีไดสงมอบใหกับสมาชิกไปแลว)  ครับ สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมขอให
เจาหนาท่ีงบประมาณไดอธิบายเพ่ิมเติมนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอเชิญเจาหนาท่ีงบประมาณครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร ขออนุญาตชี้แจง 
เจาหนาท่ีงบประมาณ เพ่ิมเติมนะคะ ตามระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  2564  ในการพิจารณามี 3 วาระ  วาระท่ี 
1 ข้ันรับหลักการ  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  เจาหนาท่ีงบประมาณนําเสนอตอท่ี
ประชุมภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ตามท่ีทานนายกไดนําเสนอคําแถลงการณ  (เจาหนาท่ี
งบประมาณไดอานประมาณการรายรับและรายจาย ตามเอกสารท่ีไดสงมอบใหกับ
สมาชิกไปกอนแลว)  ซ่ึงรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคา ใหแตละหมูบานได
ตรวจสอบดูรายละเอียดวาถูกตองหรือไม ถาตองการแกไขใหแจงนําเสนอไดนะคะ  
ตรงไหนท่ีตองการแกไขขอเชิญอภิปรายไดคะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณเจาหนาท่ีงบประมาณครับ ตอจากคําแถลงการณทานนายก กอนรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   ขอใหทางสมาชิกไดชวยกันตรวจสอบดู ท้ังหมดมี 4 ดาน 12 แผนงาน ขอเชิญทาน

เชษฐ ครับ 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเชษฐ 
ส.อบต.ม.6 สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6 วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เปนการพิจารณา

ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 เพราะฉะนั้น
จะตองพิจารณาใหดี แบบแปลนประมาณราคาของหมูท่ี 1 กับหมูท่ี 2 หนาท่ี 38 เปน
เอกสารแผนเดียวกัน คงจะมีการสลับกัน โครงการของหมูท่ี 1 ไปใสของหมูท่ี 2 คงจะ
สลับกันอยู สวนโครงการของหมูท่ี 5 รายจายงบประมาณกับแบบแปลน ระยะทาง 
300 เมตร กับ 330 เมตร แบบแปลนกับประมาณราคาไมเหมือนกัน ขอใหสมาชิกได
ชวยกันตรวจสอบดูนะครับ อาจจะมีการผิดพลาดได 

  

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ ครับ ของหมูท่ี 5 และหมูอ่ืน ๆ ชวยกันตรวจสอบดูนะครับ  ฝากถึง 
ประธานสภาฯ   ทานนายกแถลงคําชี้แจงใหดวย ขอเชิญปลัดครับ  
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นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร และผูเขารวมประชุม 
ปลัด อบต. ทุกทาน ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. ในสวนของความผิดพลาดก็ขออภัยดวย

นะคะ  ไดตรวจสอบกอนนําสงใหกับสมาชิกแลวนะคะ ไดแกไขขอผิดพลาดท่ีพบแลว  
แตคาดวาตอนสงถายเอกสารนาจะไดชุดกอนแกไขไป ของหมูท่ี 5 นะคะ ยึดแบบแปลน
เปนหลัก ตองขออภัยดวย รายละเอียดกับแบบไมตรงกัน ยึดแบบเปนหลัก ขอบคุณคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ยึดแบบเปนหลักนะครับ เปนความผิดพลาดนะครับ ไมไดเปลี่ยน 
ประธานสภาฯ   ตัวท่ีแกไขแลว ไมทราบวาสมาชิกทานอ่ืนจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญนะ

ครับ  มีท้ังหมด 4 ดาน ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบดู รางงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือใหความผิดพลาดนอยท่ีสุด  ขอเชิญทานปลัดครับ 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร และผูเขารวมประชุม 
ปลัด อบต. ทุกทาน ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. คะสําหรับรายละเอียดของทุกหมู อยูใน

หนังสือเลมเขียวท่ีไดมอบใหกับทางสมาชิกไปแลวนะคะ หนาท่ี 133  (อานรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบ) คะ นี่คือรายละเอียดของแบบแปลนและประมาณราคา 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ขอเชิญรองประทีปครับ 
ประธานสภาฯ   

 

นายประทีป  สินธุประจิม   เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมกระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ขอสอบถามโครงการกอสรางถนนทํา 

ไมตองใสไฟกะพริบดวย 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองนายกประทีป ครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร และผูเขารวมประชุม 
ปลัด อบต.  ทุกทาน ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. เปนไปตามแบบนะคะ ตองใสไวแตไมมี 

การทําไมไดมีงบประมาณตรงนั้นคะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ขอเชิญทานรองประทีปครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายประทีป  สินธุประจิม   เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมกระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก กระผมขอสอบถามนะครับ  ทําไม 

การกอสรางถนนระยะทางเทากัน แตงบประมาณถึงไมเทากัน เชน  
หมูท่ี 6 กับ หมูท่ี 4  งบประมาณ   800,000 บาท 
หมูท่ี 6 ทอ คสล จํานวน  ..... ลูก  งบประมาณ 800,000 บาท 
หมูท่ี 4.............................   งบประมาณ 800 ,000 บาท 
โดยเฉพาะหมูท่ี  6  มีหลายจุด  หมูท่ี 4 มีจุดเดียว ทําไมงบประมาณเทากัน 
งบประมาณสมเหตุสมผลหรือไม  หมูท่ี 3 กับ หมูท่ี 4 ระยะตางกัน 8 เมตร จํานวนเงิน 
ตางกัน 30,000 กวาบาท  การประมาณอาจจะสูงเกินไปหรือไม เหมาะสมหรือยัง 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ   
นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร และผูเขารวมประชุม 
ปลัด อบต.  ทุกทาน ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงคะในฐานท่ีกํากับดูแล 

กองชาง ทางปลัดเองก็ไดสอบถามแลวจากการอธิบายของชาง ของหมูท่ี 4  ถนนกวาง 
5 เมตร ความแตกตางคือไมมีทอ ของหมูท่ี 6 มีทอ มีทางเชื่อม 1 จุด น้ําทวมลงไปจาก
ถนนลาดยาง 20 เมตร น้ําระบายไมไดจึงขุดลอกและตองใชทอเยอะเพราะตองการให
น้ําไหลผานได ใหลองดูท่ีแบบของ ม.4  กวาง 5 เมตร ดูท่ีแบบแปลนหลัก   
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดนะครับ ท่ีชวยนําแจง ขอเชิญทานเชษฐ นะครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมกระผมนายเชษฐ 
ส.อบต.ม.6  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6  ขอบคุณทานรองประทีปนะครับท่ีชวยตรวจสอบ  วันกอนผมไป 

ลงพ้ืนท่ีกับนอง ๆ เขาอธิบายวาตองขุดทอ ตองใชทอจํานวนมาก ดินท่ีใชถม 75 
เซนติเมตร ยกระดับจากขางถนนใหเสมอกับระดับถนน เพราะกันมิใหน้ําทวม ผมไดเขา
ไปดูดวยนะครับวันนั้น 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ นะครับ  ฝากสมาชิกชวยลงพ้ืนท่ีดวยตอนชางลงพ้ืนท่ีสํารวจนะครับ 
ประธานสภาฯ    กองชางเองเขาไมไดอยูในพ้ืนท่ี สมาชิกทุกทานอยูในพ้ืนท่ี ชวยกันดูแลดวยนะครับ   

กอนรับหลักการวาระท่ี 1  6.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ  2564  สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ
ครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณสมาชิกทุกทานนะครับ  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกเสนอกรรมการ 
ประธานสภาฯ    แปรญัตติ 3 – 5 ทาน  ขอเชิญเสนอกอนนะครับ  ขอเชิญทานเชษฐ ครับ 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ทานครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ ครับ มีสมาชิกทานอ่ืนเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ไมมีนะครับ  
ประธานสภาฯ    ตอไปก็สมาชิก 1 ทาน เสนอได 1 คน และมีผูรับรอง 2 คน ขอเชิญคุณโสภณ ครับ  
 
นายโสภณ  ดําแกวหลอ  เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.3  นายโสภณ  ดําแกวหลอ ส.อบต.ม.3 ขอเสนอนางอารม  แกวพิทักษ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานโสภณ ครับ ขอผูรับรอง 2 ทานครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.6  นายเชษฐ  สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6  รับรอง ครับ 
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นายมะเฟยะ  หมาดนุย เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.3  นายมะเฟยะ  หมาดนุย  ส.อบต.ม.3  รับรอง ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญทานสุวิทย ครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.1  นายสุวิทย  ทองชนะ  ส.อบต.ม.1 ขอเสนอทานเชษฐ ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทย ครับ ขอผูรับรอง 2 ทานครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นายสุธร  ขวัญเพชร เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.1  นายสุธร ขวัญเพชร  ส.อบต.ม.1 รับรอง ครับ 
 

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3  รับรอง ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญทานอารม ครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นางอารม  แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานดิฉัน 
ส.อบต.ม.5  นางอารม  แกวพิทักษ ส.อบต.ม.5 ขอเสนอ ทานสุวิทย คะ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.2  นายพิเชษฐ  อัตกลับ  ส.อบต.ม.2 รับรอง ครับ 
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.3  นายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3 รับรอง ครับ 
 
นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ เราไดคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ทานแลวนะครับ คือ ทานเชษฐ สุวรรณสุข  
ประธานสภาฯ    ทานอารม  แกวพิทักษ  ทานสุวิทย  ทองชนะ  ใหกรรมการคัดเลือกกันเองนะครับ  
   วาใครจะเปนประธานเราจะนัดวันใดแปรญัตติ ขอเชิญทานปลัด ครับ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร และผูเขารวมประชุม 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี ปลัด อบต.  การแปรญัตติ วาระท่ี 2 เม่ือเราไดกรรมการแปร 

ญัตติ กําหนดระยะเวลาคําแปรไมนอยกวา 24 ชั่วโมง หลังจากรับหลักการ 24 ชั่วโมง 
คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. เปนเวลา 3 วัน ขออนุญาตในฐานะเลขานุการสภา 
สมาชิกจะเสนอคําแปรญัตติไดตั้งแตวันท่ี 16 – 20 สิงหาคม  2563  ณ หองประชุม
สภา เม่ือเสนอคําแปรญัตติแลว กรรมการจะประชุมในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563  เม่ือ
เสร็จจะจัดทํารายงานเสนอประธานสภาและสมาชิก ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563   
ประชุมสภาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และ ข้ันลงมติ  คะสําหรับในรายละเอียดความ
ผิดพลาดขอความท่ีพิมพตกใหสมาชิกแตละหมูบานลงไปตรวจสอบพ้ืนท่ี เราสามารถ 
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นํามาแปรญัตติได เราจะนํามาเสนอคําแปรญัตติในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ขอ
นําเสนอแคนี้คะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดนะครับ เราไดกรรมการแปรญัตติ 3 ทานแลวนะครับ สมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ    เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ สมาชิกทานใดจะแปรญัตติขอเชิญวันท่ี 16 – 20 สิงหาคม 2563 และจะ 
ประธานสภาฯ    ประชุมในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด สมาชิกทานใดจะนําเรื่องเดือดรอนของชาวบานนําเขาสภาขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญทานพิเชษฐ  นะครับ  
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.2  นายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ฝากเรื่องไฟฟาแสงสวางขางถนน ตอนนี้ดับหมดแลว 

หนังสือแจงเรื่องไฟสองสวางผมยังไมไดสงใหกับ อบต. เดี๋ยวจะสงใหวันจันทรนี้นะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานพิเชษฐนะครับ  ตามท่ีทานรองประทีปใหสมาชิกชวยกันตรวจสอบเรื่อง 
ประธานสภาฯ    ไฟฟาสองสวางหลายวันแลวนะครับทานสมาชิก ขอเชิญนะครับใครมีอะไรจะเสนอสภา  

ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีใหทานนายกไดตอบสมาชิกหมูท่ี 2 นะครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุม กระผมนายประภาส ทิพยอรรถ   
นายก อบต.บางสัก นายก อบต.บางสัก  ครับสําหรับการประชุมในวันนี้ก็เพ่ือนําขอบัญญัติเขาสภา เพ่ือให 

สมาชิกไดพิจารณา ในสวนของขอผิดพลาดในเอกสาร เอกสารมีเปนจํานวนมาก อาจจะ
มีความผิดพลาดเกิดข้ึนได ก็จะไดนําไปปรับปรุงแกไขตอไป  ตองการแกไขอยางไรให
สมาชิกไปตรวจสอบนะครับ  ขออภัยสมาชิกดวยนะครับ  ผมเองก็ขอขอบคุณสมาชิกท่ี
เปนตัวแทนของแตละหมูบาน ในการรวมกันทํางาน ยึดหลักความถูกตอง เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี ครับสําหรับไฟฟาสองสวางของหมูท่ี 2 นะครับ 
ทางสมาชิกยังไมไดจัดสงรายละเอียดใหกับกองชางของ อบต. ขอใหรีบดําเนินการสงนะ
ครับ เราจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ   

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร และผูเขารวมประชุม 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี ปลัด อบต. ขอเสริมเรื่องไฟฟาสองสวางนะคะ  การซอมไฟฟา 

สองสวางสองขางถนน ตอนนี้เราก็มีชางไฟฟาของ อบต. แลว และชางไฟก็ไดออกสํารวจ
ทุกพ้ืนท่ีแลว อยูระหวางจัดซ้ือจัดจาง ผูรับเหมาก็คนในพ้ืนท่ี เปนผูชวยหมูท่ี 2 เขามา
ประสาน รอใหชางไฟซ่ึงขณะนี้ไปอบรมท่ีกรมสงเสริมฯ วันจันทรนี้ก็จะกลับมา
ปฏิบัติงานไดตามปกติ  คาดวาวันจันทรก็จะเริ่มดําเนินการได 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด ครับ ไมทราบวาทานอ่ืนมีอะไรจะนําเขาสภาอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญทานเชษฐ ครับ  
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผม 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6  ฝากผูบริหารเรื่องถนนนะครับ  ผูรับเหมาไม 

ยางท่ีเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 เขาไปดําเนินการแลว 2 – 3 จุด พ้ืนท่ีดําเนินการ
เปนรอยไร ทานรองประทีปและทานปลัดเองก็ไดเขาไปดูพ้ืนท่ีแลว ถนนมีการชํารุด
เสียหาย และอีกเรื่องนะครับ ประปาหอถังสายทุงตนตอ น้ําไมไหล ชวงหนาฝนไมมี
ปญหานะครับ แตจะมีปญหาชวงหนาแลง ฝากไว 2 เรื่องนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐนะครับ ขอเชิญคณะบริหารครับ 
ประธานสภาฯ     
 

นายประทีป  สินธุประจิม   เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมกระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก กระผมไดเขาไปดูแลวนะครับสําหรับ 

ผูประกอบการไมยาง ไดขอความรวมมือไวแลวนะครับหากถนนชํารุดใหผูรับเหมาเขาไป
ดูและดําเนินการแกไขใหนะครับ  เรื่องประปาหอถังบาน ผอ.กําจัด ปญหาเกิดจากทอ
ติดขางในเอาข้ึนมาไมไดเปนโครงการของอําเภอ ตองกูตัวนั้นข้ึนมาใหไดกอน ผม
ประสานกับผูรับเหมาไปแลว ถาทําการกูไมไดตองเจาะใหมครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองนะครับ  ครับวันกอนกระผมเองก็ไดคุยกับเจาหนาท่ีของกรมทรัพยฯ  
ประธานสภาฯ    บอกวานาจะกูยาก ขอเชิญนะครับสมาชิกทานใดมีอะไรจะนําเสนอเพ่ิมเติมขอเชิญนะ  

ครับ   ประชุมสภาครั้งหนาวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 นะครับ ถาไมมีใครนําเสนออะไร
เพ่ิมเติม กระผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ กระผมปดการประชุมนะ
ครับ 

ปดประชุมเวลา   15.00 น. 
 

ลงชื่อ       วิไล เก้ือมณี                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

    ลงชื่อ       โสภณ  ดําแกวหลอ            ประธานกรรมการ 
                                                 (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 
 

   ลงชื่อ         อารี  ทองนวล             กรรมการ         ลงชื่อ   สุธร ขวัญเพชร     กรรมการ 
              (นางอารี  ทองนวล)                                          (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ  
 

    ลงชื่อ     สวาสดิ์  สะหมาด           ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสวาสดิ์  สะหมาด)  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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